

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. สินค้าคงเหลือมืออยู่จริงและแสดงมูลค่าถูกต้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ จำนวน 1,653.11 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน สินค้าสำเร็จรูปของบริษัทเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทแผ่นฟิล์มพลาสติก ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่อาจเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากความผันผวนของราคาตลาดแผ่นฟิล์มพลาสติก ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเป็นเกณฑ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า โดย

- ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือทุกประเภท
- เข้าประชุมวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัทและร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือพร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทตั้งแต่เริ่มจนจบ และทดสอบความถูกต้องในการกระทบยอดสินค้าจากวันที่ตรวจนับจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริงและมีปริมาณคงเหลือ ณ สิ้นงวดถูกต้องครบถ้วน
- ทดสอบความถูกต้องในการจัดทำต้นทุนการผลิตของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนต่อหน่วยมีความถูกต้อง และมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวถูกต้อง
- เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ โดยใช้ราคาขายสินค้าภายหลังสิ้นปี และหักค่าใช้จ่ายในการขาย

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลที่เป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

2. ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2565 รวมจำนวน 9,061.66 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายต่างประเทศจำนวน 4,949.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน เนื่องจากรายได้จากการขายต่างประเทศ มีเงื่อนไขการโอนอำนาจการควบคุมให้แก่ลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันดังกล่าว อาจมีผลต่อความถูกต้องและครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ รวมถึงการตรวจตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด โดยตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการขายต่างประเทศมีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวด

จากการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

3. มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงมูลค่ายุติธรรม จำนวน 159.48 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญต่องบการเงิน บริษัทกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชี และพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินที่ผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใช้ ความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่นำมาใช้ในการคำนวณ

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร : 27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	184,362,616	83,031,413	5,713,562	2,483,286
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3.3 และ 5	972,572,694	1,218,506,849	950,009,378	1,194,292,718
สินค้าคงเหลือ	3.4 และ 6	1,653,111,092	1,355,884,987	1,653,111,092	1,355,884,987
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น					
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		914,504	14,181,168	914,504	14,181,168
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,994,077	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,833,954,983	2,671,604,417	2,609,748,536	2,566,842,159
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น					
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.5 และ 7	159,480,400	117,764,000	159,480,400	117,764,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.6 และ 8	-	-	389,938,585	167,397,890
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.7 และ 9	9,212,760,917	6,479,759,865	8,600,751,874	6,479,475,572
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3.8 และ 10	811,835,820	836,765,400	605,297,078	628,891,337
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี	3.9 และ 11	21,354,457	1,566,380	1,409,381	1,566,380
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์		171,782,601	253,592,185	113,497,021	253,203,141
เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์		1,226,625	1,198,442	1,226,625	1,198,442
ลูกหนี้กรมศุลกากร		5,476,766	7,175,309	5,476,766	7,175,309
อื่น ๆ		849,058	1,369,319	849,058	1,369,319
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		179,335,050	263,335,255	121,049,470	262,946,211
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		10,384,766,644	7,699,190,900	9,877,926,788	7,658,041,390
รวมสินทรัพย์		13,218,721,627	10,370,795,317	12,487,675,324	10,224,883,549

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
หนี้สินและผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	2,030,314,209	1,341,510,522	2,030,314,209	1,341,510,522
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	13	1,893,076,349	2,175,122,771	1,869,488,382	2,174,199,180
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน		5,914,673	54,922,417	5,914,673	54,922,417
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	419,713,733	83,500,000	383,933,846	83,500,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.8 และ 15	10,091,868	11,201,147	10,091,868	11,201,147
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น					
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		10,852,767	50,605,039	10,852,767	50,605,039
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,369,963,599	3,716,861,896	4,310,595,745	3,715,938,305
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	14	3,256,336,626	1,007,640,000	2,916,427,692	1,007,640,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.8 และ 15	675,527,746	679,253,427	637,599,811	644,773,486
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	3.12 และ 16	81,661,631	79,921,979	81,661,631	79,921,979
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,013,526,003	1,766,815,406	3,635,689,134	1,732,335,465
รวมหนี้สิน		8,383,489,602	5,483,677,302	7,946,284,879	5,448,273,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 2

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	440,000,000	440,000,000	440,000,000	440,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	440,000,000	440,000,000	440,000,000	440,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,531,672,784	1,531,672,784	1,531,672,784	1,531,672,784
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	60,000,000	60,000,000	60,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,504,741,247	2,752,329,022	2,530,794,996
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(12,115,998)	(22,907,278)	(21,077,335)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		4,524,298,033	4,761,094,528	4,541,390,445
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		310,933,992	126,023,487	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,835,232,025	4,887,118,015	4,541,390,445
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		13,218,721,627	10,370,795,317	12,487,675,324
		10.99	11.11	
			2,775,236,300	
		10.99	11.11	

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1/2)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้				
รายได้จากการขาย	9,061,658,158	9,334,733,002	9,061,658,158	9,334,733,002
รายได้อื่น				
รายได้ขายเศษฟิล์ม	24,666,711	83,633,005	24,666,711	83,633,005
รายได้บัตรภานี	10,881,589	11,223,948	10,881,589	11,223,948
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	1,253,478	-
อื่น ๆ	34,777,330	14,871,414	35,895,922	14,871,414
รวมรายได้อื่น	70,325,630	109,728,367	72,697,700	109,728,367
รวมรายได้	9,131,983,788	9,444,461,369	9,134,355,858	9,444,461,369
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	8,380,131,779	8,165,194,859	8,380,131,779	8,165,194,859
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	379,566,180	337,184,672	379,566,180	337,184,672
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	306,493,313	262,328,396	281,942,758	257,931,413
ค่าตอบแทนกรรมการ	18 6,220,000	5,710,000	6,220,000	5,710,000
ค่าใช้จ่ายอื่น				
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	18,643,470	38,289,997	29,640,894	24,705,277
ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์	512,708	190	-	190
ผล(กำไร)ขาดทุนอื่น				
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(28,157,519)	164,033,621	(28,157,519)	164,033,621
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7 (41,716,400)	(27,295,300)	(41,716,400)	(27,295,300)
รวมค่าใช้จ่าย	9,021,693,531	8,945,446,435	9,007,627,692	8,927,464,732
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	110,290,257	499,014,934	126,728,166	516,996,637
รายได้ทางการเงิน	427	461	427	2,643,934
ต้นทุนทางการเงิน	20 (85,895,402)	(78,954,265)	(84,079,561)	(74,736,666)
ผลขาดทุนจากด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9				
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(671,463)	(2,596,750)	(671,463)	(2,596,750)
กำไรสำหรับปี	23,723,819	417,464,380	41,977,569	442,307,155
	0.054	0.949	0.095	1.005243534

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 4

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (2/2)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ	19,620,508	(3,366,773)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	43,344,327	414,097,607	41,977,569	442,307,155
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	29,609,128	428,621,847	41,977,569	442,307,155
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(5,885,309)	(11,157,467)	-	-
	23,723,819	417,464,380	41,977,569	442,307,155
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	40,400,408	426,791,904	41,977,569	442,307,155
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,943,919	(12,694,297)	-	-
	43,344,327	414,097,607	41,977,569	442,307,155
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3.14			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.07	0.97	0.10	1.01
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณ (หุ้น)	440,000,000	440,000,000	440,000,000	440,000,000

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่							ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม	
	ทุนออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่			
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	รวมองค์ประกอบ อื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น				
			หุ้นสำรอง ตามกฎหมาย	ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน	ผลขาดทุนจากการ ประเมินค่า ต่างประเทศ	ผลประโยชน์พนักงาน				
	440,000,000	1,531,672,784	60,000,000	-	(21,077,335)	(21,077,335)	(21,077,335)	4,686,302,424	-	4,686,302,424
	-	-	-	-	-	-	-	-	138,717,784	138,717,784
18	-	-	(351,999,800)	-	-	-	-	(351,999,800)	-	(351,999,800)
	-	-	428,621,847	-	-	-	-	428,621,847	(11,157,467)	417,464,380
	-	-	-	(1,829,943)	-	-	(1,829,943)	(1,829,943)	(1,536,830)	(3,366,773)
	440,000,000	1,531,672,784	60,000,000	-	(21,077,335)	(21,077,335)	(21,077,335)	4,686,302,424	126,023,487	4,887,118,015
	-	-	-	-	-	-	-	-	181,966,586	181,966,586
18	-	-	(277,196,903)	-	-	-	-	(277,196,903)	-	(277,196,903)
	-	-	29,609,128	-	-	-	-	29,609,128	(5,885,309)	23,723,819
	-	-	-	10,791,280	-	-	10,791,280	10,791,280	8,829,228	19,620,508
	-	-	29,609,128	10,791,280	-	-	10,791,280	40,400,408	2,943,919	43,344,327
	440,000,000	1,531,672,784	60,000,000	8,961,337	(21,077,335)	(21,077,335)	(12,115,998)	4,524,298,033	310,933,992	4,835,232,025

ขอลดลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นระหว่างปี

- จากการลงทุนในบริษัทย่อย

จ่ายเงินปันผล

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี 2564

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564

ขอลดลงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นระหว่างปี

- จากการลงทุนในบริษัทย่อย

จ่ายเงินปันผล

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี 2565

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565

ขอลดลงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	440,000,000	1,531,672,784	60,000,000	2,675,706,975	(21,077,335)	4,686,302,424
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564	-	-	-	442,307,155	-	442,307,155
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(351,999,800)	-	(351,999,800)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	440,000,000	1,531,672,784	60,000,000	2,766,014,330	(21,077,335)	4,776,609,779
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565	-	-	-	41,977,569	-	41,977,569
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(277,196,903)	-	(277,196,903)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	440,000,000	1,531,672,784	60,000,000	2,530,794,996	(21,077,335)	4,541,390,445

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/3)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	23,723,819	417,464,380	41,977,569	442,307,155
ปรับรายการที่กระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากการดำเนินงาน :				
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	275,564,226	278,796,596	275,553,452	278,796,596
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	31,491,209	30,956,375	26,707,894	26,855,879
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	387,507	553,985	387,507	553,985
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	671,463	2,596,750	671,463	2,596,750
(กลับรายการ)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	(1,541,566)	(2,408,528)	(1,541,566)	(2,408,528)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	78,187,858	316,959	78,187,858	316,959
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์	512,708	190	(1,253,479)	190
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,574,389)	619,233	(4,343,087)	26,719
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสัญญาซื้อขายเงิน				
ตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น	9,938,263	36,423,871	9,938,263	36,423,871
กำไรจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(41,716,400)	(27,295,300)	(41,716,400)	(27,295,300)
รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(10,247,637)	(744,837)	(10,247,637)	(744,837)
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	2,516,671	906,042	2,516,671	906,042
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	245,960	533,810	245,960	533,810
ดอกเบี้ยจ่าย	73,741,177	67,541,795	71,925,336	63,324,196
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,611,984	5,758,611	5,611,985	5,758,611
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	437,512,853	812,019,932	454,621,789	827,952,098
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	245,044,094	(385,018,373)	243,393,280	(360,804,242)
สินค้าคงเหลือ	(388,666,022)	(85,514,663)	(388,666,022)	(85,514,663)
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	14,181,168	66,268,942	14,181,168	66,268,942
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(22,994,077)	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,190,621	3,015,632	2,190,621	3,015,632

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน(ต่อ)				
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(404,770,007)	436,383,288	(407,063,365)	435,538,944
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	(49,007,744)	14,831,010	(49,007,744)	14,831,010
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(50,605,039)	-	(50,605,039)	-
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,872,333)	(4,836,233)	(3,872,333)	(4,836,233)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(220,986,486)	857,149,535	(184,827,645)	896,451,488
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
งบการเงินต่างประเทศ	10,791,280	(1,829,943)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(210,195,206)	855,319,592	(184,827,645)	896,451,488
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,574,872,029)	(225,957,709)	(2,375,816,230)	(225,673,416)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ที่ดิน	-	(177,494,618)	-	-
จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,175,584)	(345,640)	(230,508)	(345,640)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,121,494	-	384,529,635	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	(14,580,729)	-	(11,001,762)	-
วัตถุดิบใช้ไปที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	(30,040,010)	-	(30,040,010)	-
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	(147,684,838)	(180,616,574)	(89,399,258)	(180,227,530)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(222,540,695)	(167,397,890)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,786,231,696)	(584,414,541)	(2,344,498,828)	(573,644,476)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	688,803,687	600,936,391	688,803,687	600,936,391
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	2,800,688,821	286,000,000	2,425,000,000	286,000,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว	(215,778,462)	(792,300,000)	(215,778,462)	(792,300,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(11,396,589)	(10,170,597)	(11,396,589)	(10,170,597)
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	(16,311,871)	(2,770,919)	(16,311,871)	(2,770,919)
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(69,102,760)	(67,600,547)	(60,588,178)	(63,461,968)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากผลต่างของ				
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ	8,829,228	(1,536,830)	-	-
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม	181,966,586	138,717,784	-	-
จ่ายเงินปันผล	(277,196,903)	(351,999,800)	(277,196,903)	(351,999,800)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	3,090,501,737	(200,724,518)	2,532,531,684	(333,766,893)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (3/3)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	94,074,835	70,180,533	3,205,211	(10,959,881)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและ				
รายการเทียบเท่าเงินสด	7,256,368	(517,969)	25,065	74,318
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	83,031,413	13,368,849	2,483,286	13,368,849
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	184,362,616	83,031,413	5,713,562	2,483,286

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่มีใช้เงินสด ประกอบด้วย

อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	149,181,296	16,104,483	133,113,298	16,104,483
อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจาก				
เงินย่ำล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	226,977,751	13,617,856	226,588,707	13,617,856
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์	4,550,327	-	168,288	-
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการรับ โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- ราคาทุน	-	4,300,000	-	4,300,000
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(3,103,406)	-	(3,103,406)
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	3,113,635	43,086,096	3,113,635	8,606,155
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่า	3,447,994	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า	-	(13,219,242)	-	(13,219,242)
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้นจากอะไหล่(สินค้า)	14,793,625	-	-	-

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้งบริษัท	
สำนักงานใหญ่	95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สาขาที่ 1 (โรงงาน)	เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 38/11 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 2 (คลังสินค้า)	เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 46/3 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 3 (คลังสินค้า)	333/4 อาคารโครงการ TIP 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที่ 4 (โรงงาน)	เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
ลักษณะของธุรกิจ	1) ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มพลาสติก โดยขายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ เศษฟิล์มมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “การกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ยกเว้นงบการเงินของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศ ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศที่บริษัทย่อยตั้งอยู่ และในการจัดทำงบการเงินรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ มีการผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการดำเนินการและพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.5 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		จัดตั้งขึ้นในประเทศ
	2565	2564	
บริษัทย่อย			
A.J. Plast (Vietnam) Company Limited	55	55	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2.6 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และปราศจากภาระผูกพัน

3.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุหนี้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach)

3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าเสื่อมสภาพ และคาดว่าจะจำหน่ายไม่ได้และสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน

3.5 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยมูลค่ายุติธรรม

3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุม นโยบายการเงินและการดำเนินงาน บริษัทรวมบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมจนถึงวันที่การมีอำนาจควบคุมนั้นสิ้นสุดลง

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังจากหักค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) บริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
อาคารและโรงงาน	20 - 40
อาคารชุด	10 - 20
ส่วนปรับปรุงอาคารชุด	5
เครื่องจักร	15 - 30
เครื่องมือและอุปกรณ์	5
ยานพาหนะ	5
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3 - 8
สถานที่ทำการตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5
ระบบก๊าซธรรมชาติ	5

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

3.8 สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สินทรัพย์สิทธิการใช้จะคิดค่าเสื่อมราคา โดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อ ผู้เช่าต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยค่านัยของสัญญาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญา 12 เดือน หรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 5 ปี

3.10 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ชัดว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหาร โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

3.13 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.14 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการนำกำไรสำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

งบการเงินของบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทำงานงบการเงินรวม โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
- ส่วนของผู้ถือหุ้นและค่าเสื่อมราคา แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยสำหรับปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.16 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.17 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ่งในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการและจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้นทุกวันนี้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

3.18 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง บริษัทจัดประเภทของการป้องกันความเสี่ยงดังนี้

- การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของกระแสเงินสด ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในบัญชีหรือรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ป้องกัน จะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น พร้อมกับรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการนั้นจะถูกตัดจำหน่ายเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธีคอกเบิ้ลที่แท้จริง ทั้งนี้ การตัดจำหน่ายนั้นอาจเริ่มต้นทันทีที่มีการปรับปรุงเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะยุติการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง หากมีการตัดรายการของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น บริษัทจะรับรู้ส่วนของมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคาได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกำหนดที่สั้น

3.20 สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปิดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ใน

อนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง กำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และการประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	825,000	705,000	825,000	705,000
เงินฝากธนาคาร	183,537,616	82,326,413	4,888,562	1,778,286
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	184,362,616	83,031,413	5,713,562	2,483,286

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	761,325,784	997,454,264	761,325,784	997,454,264
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	7,384,117	12,609,496	7,384,117	12,609,496
เกินกำหนดชำระ 3 - 6 เดือน	1,201,414	--	1,201,414	--
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน	4,978,056	4,306,593	4,978,056	4,306,593
รวม	774,889,371	1,014,370,353	774,889,371	1,014,370,353
เซิร์บลงวันที่ล่วงหน้า	21,300,163	41,077,210	21,300,163	41,077,210
รวมลูกหนี้การค้า	796,189,534	1,055,447,563	796,189,534	1,055,447,563
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,978,056)	(4,306,593)	(4,978,056)	(4,306,593)
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ	791,211,478	1,051,140,970	791,211,478	1,051,140,970
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้อื่น	25,686,216	21,697,129	25,686,216	21,697,129
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน	107,948,885	105,632,546	85,022,442	85,406,384
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่	6,843,037	8,823,099	6,843,037	8,823,099
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	6,656,199	6,709,130	6,656,199	6,709,130
อื่น ๆ	34,226,879	24,503,975	34,590,006	20,516,006
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	181,361,216	167,365,879	158,797,900	143,151,748
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	972,572,694	1,218,506,849	950,009,378	1,194,292,718

6. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	557,867,742	367,540,466
งานระหว่างผลิต	30,593,371	25,276,294
วัตถุดิบ	763,819,655	551,478,851
วัสดุหีบห่อ	28,166,685	31,542,913
น้ำมันหล่อลื่น	7,814,702	4,840,574
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ	10,694,738	6,449,814
อะไหล่	177,167,582	176,897,738
สินค้าระหว่างทาง	95,556,855	170,686,318
วัตถุดิบระหว่างทาง	62,050,727	14,442,132
อะไหล่ระหว่างทาง	--	5,891,371
วัสดุสิ้นเปลืองระหว่างทาง	82,185	4,895,374
รวม	1,733,814,242	1,359,941,845
หัก ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	(339,349)	(1,880,915)
หัก ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(80,363,801)	(2,175,943)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,653,111,092	1,355,884,987

7. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	90,468,700
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	27,295,300
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	117,764,000
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	41,716,400
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	159,480,400

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัท ยูโนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกิจการ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %	ราคาทุน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)	เงินปันผล (บาท)	
					2565	2564
อาหาร	998,000	4.99	23,952,000	200,000,000	--	--

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนที่เรียกชำระแล้ว (USD)		สัดส่วนการถือหุ้น (%)	เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน (บาท)	
		2565	2564		2565	2564
A.J. Plast (Vietnam) Company Limited	ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก	21,186,000	9,080,000	55.00	389,938,585 (USD 11,652,300)	167,397,890 (USD 4,994,000)

ในปี 2563 บริษัทและบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้งบริษัทในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 491,409 ล้านดอลลาร์เวียดนาม (USD 21,186,000) หรือประมาณ 700 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง A.J. PLAST (VIETNAM) COMPANY LIMITED ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี ทุนจดทะเบียนจำนวน 210,611 ล้านดอลลาร์เวียดนาม (USD 9,080,000) หรือประมาณ 306 ล้านบาท บริษัทมีการชำระทุน ดังนี้

วันที่	เงินลงทุนที่ชำระแล้ว		
	USD	ดอลลาร์เวียดนาม	บาท
22 ธันวาคม 2564	4,994,000	115,836	167,397,890
28 กุมภาพันธ์ 2565	3,329,150	77,220	108,733,702
31 พฤษภาคม 2565	3,329,150	77,220	113,806,993
รวม	11,652,300	270,276	389,938,585

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของ A.J. PLAST (VIETNAM) COMPANY LIMITED จากเดิม 210,611 ล้านดอลลาร์เวียดนาม เป็น 491,409 ล้านดอลลาร์เวียดนาม (USD 21,186,000)

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทย่อยในต่างประเทศ	สินทรัพย์รวม		รายได้รวม	
	2565	2564	2565	2564
A.J. Plast (Vietnam) Company Limited	1,124.28	313.31	11.03	--

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)										
	ที่ดิน	อาคาร และ โรงงาน	อาคารชุดและ ส่วนปรับปรุง อาคารชุด	เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์โรงงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	สถานที่ทำการ ตกแต่ง และ อุปกรณ์สำนักงาน	ระบบก๊าซ ธรรมชาติ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน											
1 มกราคม 2564	364,101,194	808,772,611	21,079,731	8,681,986,705	129,636,329	18,798,422	9,348,435	60,443,936	7,881,000	47,049,250	10,149,097,613
ซื้อเพิ่ม	--	--	--	7,580,517	45,017,861	532,000	3,723,505	7,789,348	--	177,418,961	242,062,192
จำหน่าย/เลิกใช้	--	--	--	--	--	(1,154,172)	(2,118,022)	(19,278,557)	--	--	(22,550,751)
โอนเข้า (ออก)	--	--	--	4,047,526	3,123,998	--	308,233	2,776,372	--	(10,256,129)	--
โอนไปเป็นค่าใช้จ่าย	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(533,810)	(533,810)
รับโอนจาก											
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	--	--	--	--	--	4,300,000	--	--	--	--	4,300,000
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	--	--	--	1,564,920	5,313,617	--	--	2,738,818	--	4,000,501	13,617,856
31 ธันวาคม 2564	364,101,194	808,772,611	21,079,731	8,695,179,668	183,091,805	22,476,250	11,262,151	54,469,917	7,881,000	217,678,773	10,385,993,100
ซื้อเพิ่ม	--	268,611,406	--	1,023,690,930	30,531,322	--	5,346,947	5,447,009	1,880,900	1,383,994,484	2,719,502,998
จำหน่าย/เลิกใช้	--	--	--	--	--	(5,228,000)	--	--	--	--	(5,228,000)
ขายสินทรัพย์ให้บริษัทย่อย											
- เครื่องจักรและอุปกรณ์	--	--	--	(840,845,960)	(19,679,942)	--	--	--	--	366,848,329	(493,677,573)
- อะไหล่ (สินค้า)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,793,625	14,793,625
รายการที่บันทึกเป็นสินทรัพย์											
- ดอกเบี้ย	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,131,056	19,131,056
- วัตถุประสงค์	--	--	--	30,040,010	--	--	--	--	--	--	30,040,010
โอนเข้า (ออก)	--	74,222,507	--	71,305,295	--	--	--	--	--	(145,527,802)	--
โอนไปเป็นค่าใช้จ่าย	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(245,960)	(245,960)
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าสินทรัพย์	--	17,089,264	--	17,012,945	3,553,502	--	--	--	--	189,322,040	226,977,751
31 ธันวาคม 2565	364,101,194	1,168,695,788	21,079,731	8,996,382,888	197,496,687	17,248,250	16,609,098	59,916,926	9,761,900	2,045,994,545	12,897,287,007

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)										
	ที่ดิน	อาคาร และ โรงงาน	อาคารชุดและ ส่วนปรับปรุง อาคารชุด	เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์ โรงงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	สถานที่ทำการ ตกแต่ง และ อุปกรณ์สำนักงาน	ระบบก๊าซ ธรรมชาติ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
1 มกราคม 2564	--	287,956,308	5,351,295	3,205,698,617	80,609,642	12,433,658	4,837,874	42,343,270	7,653,130	--	3,646,883,794
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564	--	17,158,978	821,113	225,789,542	23,433,925	453,755	2,845,033	8,066,390	227,860	--	278,796,596
จำหน่าย/เลิกใช้	--	--	--	--	--	(1,154,155)	(2,117,979)	(19,278,427)	--	--	(22,550,561)
โอนเข้า (ออก)	--	--	--	--	--	--	9,571	(9,571)	--	--	--
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	--	--	--	--	--	3,103,406	--	--	--	--	3,103,406
31 ธันวาคม 2564	--	305,115,286	6,172,408	3,431,488,159	104,043,567	14,836,664	5,574,499	31,121,662	7,880,990	--	3,906,233,235
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565	--	18,490,201	820,717	217,643,509	26,849,166	254,000	3,632,804	7,827,451	46,378	--	275,564,226
จำหน่าย/เลิกใช้	--	--	--	--	--	(3,593,798)	--	--	--	--	(3,593,798)
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้บริษัทย่อย	--	--	--	(486,009,367)	(7,668,206)	--	--	--	--	--	(493,677,573)
31 ธันวาคม 2565	--	323,605,487	6,993,125	3,163,122,301	123,224,527	11,496,866	9,207,303	38,949,113	7,927,368	--	3,684,526,090
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
31 ธันวาคม 2564	364,101,194	503,657,325	14,907,323	5,263,691,509	79,048,238	7,639,586	5,687,652	23,348,255	10	217,678,773	6,479,759,865
31 ธันวาคม 2565	364,101,194	845,090,301	14,086,606	5,833,260,587	74,272,160	5,751,384	7,401,795	20,967,813	1,834,532	2,045,994,545	9,212,760,917

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท)										
	ที่ดิน	อาคาร และ โรงงาน	อาคารชุดและ ส่วนปรับปรุง อาคารชุด	เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์โรงงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	สถานที่ทำการ ตกแต่ง และ อุปกรณ์สำนักงาน	ระบบก๊าซ ธรรมชาติ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน											
1 มกราคม 2564	364,101,194	808,772,611	21,079,731	8,681,986,705	129,636,329	18,798,422	9,348,435	60,443,936	7,881,000	47,049,250	10,149,097,613
ซื้อเพิ่ม	--	--	--	7,580,517	45,017,861	532,000	3,723,505	7,789,348	--	177,134,668	241,777,899
จำหน่าย/เลิกใช้	--	--	--	--	--	(1,154,172)	(2,118,022)	(19,278,557)	--	--	(22,550,751)
โอนเข้า (ออก)	--	--	--	4,047,526	3,123,998	--	308,233	2,776,372	--	(10,256,129)	--
โอนไปเป็นค่าใช้จ่าย	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(533,810)	(533,810)
รับโอนจาก											
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	--	--	--	--	--	4,300,000	--	--	--	--	4,300,000
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	--	--	--	1,564,920	5,313,617	--	--	2,738,818	--	4,000,501	13,617,856
31 ธันวาคม 2564	364,101,194	808,772,611	21,079,731	8,695,179,668	183,091,805	22,476,250	11,262,151	54,469,917	7,881,000	217,394,480	10,385,708,807
ซื้อเพิ่ม	--	268,611,406	--	1,023,690,930	30,531,322	--	4,999,759	5,447,009	1,880,900	1,162,598,152	2,497,759,478
จำหน่าย/เลิกใช้	--	--	--	--	--	(5,228,000)	--	--	--	--	(5,228,000)
ขายสินทรัพย์ให้บริษัทย่อย	--	--	--	(840,845,960)	(19,679,942)	--	--	--	--	--	(860,525,902)
รายการที่บันทึกเป็นสินทรัพย์											
- ดอกเบี้ย	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,170,050	11,170,050
- วัตถุประสงค์	--	--	--	30,040,010	--	--	--	--	--	--	30,040,010
โอนเข้า (ออก)	--	74,222,507	--	71,305,295	--	--	--	--	--	(145,527,802)	--
โอนไปเป็นค่าใช้จ่าย	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(245,960)	(245,960)
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าสินทรัพย์	--	17,089,264	--	17,012,945	3,553,502	--	--	--	--	188,932,996	226,588,707
31 ธันวาคม 2565	364,101,194	1,168,695,788	21,079,731	8,996,382,888	197,496,687	17,248,250	16,261,910	59,916,926	9,761,900	1,434,321,916	12,285,267,190

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท)										
	ที่ดิน	อาคาร และ โรงงาน	อาคารชุดและ ส่วนปรับปรุง อาคารชุด	เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์โรงงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	สถานที่ทำการ ตกแต่ง และ อุปกรณ์สำนักงาน	ระบบก๊าซ ธรรมชาติ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
1 มกราคม 2564	--	287,956,308	5,351,295	3,205,698,617	80,609,642	12,433,658	4,837,874	42,343,270	7,653,130	--	3,646,883,794
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564	--	17,158,978	821,113	225,789,542	23,433,925	453,755	2,845,033	8,066,390	227,860	--	278,796,596
จำหน่าย/เลิกใช้	--	--	--	--	--	(1,154,155)	(2,117,979)	(19,278,427)	--	--	(22,550,561)
โอนเข้า (ออก)	--	--	--	--	--	--	9,571	(9,571)	--	--	--
โอนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	--	--	--	--	--	3,103,406	--	--	--	--	3,103,406
31 ธันวาคม 2564	--	305,115,286	6,172,408	3,431,488,159	104,043,567	14,836,664	5,574,499	31,121,662	7,880,990	--	3,906,233,235
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565	--	18,490,201	820,717	217,643,509	26,849,166	254,000	3,622,030	7,827,451	46,378	--	275,553,452
จำหน่าย/เลิกใช้	--	--	--	--	--	(3,593,798)	--	--	--	--	(3,593,798)
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้บริษัทย่อย	--	--	--	(486,009,367)	(7,668,206)	--	--	--	--	--	(493,677,573)
31 ธันวาคม 2565	--	323,605,487	6,993,125	3,163,122,301	123,224,527	11,496,866	9,196,529	38,949,113	7,927,368	--	3,684,515,316
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
31 ธันวาคม 2564	364,101,194	503,657,325	14,907,323	5,263,691,509	79,048,238	7,639,586	5,687,652	23,348,255	10	217,394,480	6,479,475,572
31 ธันวาคม 2565	364,101,194	845,090,301	14,086,606	5,833,260,587	74,272,160	5,751,384	7,065,381	20,967,813	1,834,532	1,434,321,916	8,600,751,874

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้จัดจ้างเครื่องจักรบางส่วนกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14) บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนขาย	247,151,333	262,595,883	247,151,333	262,595,883
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	28,412,893	16,200,713	28,402,119	16,200,713
รวม	275,564,226	278,796,596	275,553,452	278,796,596

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ที่คืนเช่า	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	658,335,122	3,221,775	661,556,897
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	220,580,714	--	220,580,714
<u>หัก</u> ลดลงระหว่างปี	(13,219,242)	--	(13,219,242)
<u>หัก</u> สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการโอนไปสินทรัพย์ถาวร			
- ราคาทุน	--	(4,300,000)	(4,300,000)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	--	3,103,406	3,103,406
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(30,648,817)	(307,558)	(30,956,375)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	835,047,777	1,717,623	836,765,400
<u>บวก</u> ปรับปรุงระหว่างปี	3,447,994	--	3,447,994
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	--	3,113,635	3,113,635
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(31,019,389)	(471,820)	(31,491,209)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	807,476,382	4,359,438	811,835,820

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่คืนเช่า	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	658,335,122	3,221,775	661,556,897
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	8,606,155	--	8,606,155
<u>หัก</u> ลดลงระหว่างปี	(13,219,242)	--	(13,219,242)
<u>หัก</u> สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการโอนไปสินทรัพย์ถาวร			
- ราคาทุน	--	(4,300,000)	(4,300,000)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	--	3,103,406	3,103,406
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(26,548,321)	(307,558)	(26,855,879)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	627,173,714	1,717,623	628,891,337
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	--	3,113,635	3,113,635
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(26,236,074)	(471,820)	(26,707,894)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	600,937,640	4,359,438	605,297,078

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยจ่ายชำระค่าสิทธิการใช้ที่ดินจำนวน 177.49 ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาเช่าแล้ว คงเหลือค่าบำรุงรักษาและบริหารจัดการที่ต้องจ่ายชำระเป็นรายเดือน ตามสัญญาเป็นระยะเวลา 45 ปี (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2565 และ 2564 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนขาย	22,011,381	24,149,826	22,011,381	24,149,826
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,479,828	6,806,549	4,696,513	2,706,053
รวม	31,491,209	30,956,375	26,707,894	26,855,879

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565 และ 2564 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	31,491,209	30,956,375	26,707,894	26,855,879
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,308,228	339,052	154,828	164,294
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	52,300	51,600	52,300	51,600

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม				
	1 ม.ค. 2564	เพิ่ม	31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม	31 ธ.ค. 2565
ราคาทุน					
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,123,524	345,640	4,469,164	230,508	4,699,672
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	1,007,500	--	1,007,500	19,945,076	20,952,576
รวมราคาทุน	5,131,024	345,640	5,476,664	20,175,584	25,652,248
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,356,299)	(553,985)	(3,910,284)	(387,507)	(4,297,791)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			1,566,380		21,354,457
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี			553,985		387,507

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	1 ม.ค. 2564	เพิ่ม	31 ธ.ค. 2564	เพิ่ม	31 ธ.ค. 2565
ราคาทุน					
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,123,524	345,640	4,469,164	230,508	4,699,672
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	1,007,500	--	1,007,500	--	1,007,500
รวมราคาทุน	5,131,024	345,640	5,476,664	230,508	5,707,172
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,356,299)	(553,985)	(3,910,284)	(387,507)	(4,297,791)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			1,566,380		1,409,381
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี			553,985		387,507

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตัดจำหน่าย แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2565 และ 2564 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	387,507	553,985	387,507	553,985

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	1,940,651	813,325
หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์	505,330,153	167,737,950
หนี้สินจากการทำเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ	1,523,043,405	1,172,959,247
รวม	2,030,314,209	1,341,510,522

บริษัทได้มีการทำสัญญากับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.1)

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า	1,465,059,860	1,891,820,955	1,465,059,860	1,891,820,955
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	149,181,296	16,316,713	133,113,298	16,316,713
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	5,561,885	976,400	1,179,845	897,380
เจ้าหนี้อื่น	273,273,308	266,008,703	270,135,379	265,164,132
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	428,016,489	283,301,816	404,428,522	282,378,225
รวม	1,893,076,349	2,175,122,771	1,869,488,382	2,174,199,180

14. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม	1,091,140,000	1,597,440,000	1,091,140,000	1,597,440,000
บวก กู้เพิ่มระหว่างปี	2,800,688,821	286,000,000	2,425,000,000	286,000,000
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	(215,778,462)	(792,300,000)	(215,778,462)	(792,300,000)
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม	3,676,050,359	1,091,140,000	3,300,361,538	1,091,140,000
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(419,713,733)	(83,500,000)	(383,933,846)	(83,500,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	3,256,336,626	1,007,640,000	2,916,427,692	1,007,640,000

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วงเงินกู้ตามสัญญา	เงื่อนไขการจ่ายชำระ	หลักประกัน	เงินต้นคงเหลือ (ล้านบาท)
250 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 10.42 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือน ธันวาคม 2560 และชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2566 - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรดอกเบี้ยของเงินฝากประจำบุคคลธรรมดา 3 เดือน บวกอัตราที่กำหนดในสัญญา	ไม่มี หลักประกัน	21
100 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 6.25 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือนที่ 21 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (เดือนมีนาคม 2562) และชำระให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนสิงหาคม 2567 - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราที่กำหนดในสัญญา	ไม่มี หลักประกัน	31
800 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 33.50 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือนที่ 27 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (เดือนเมษายน 2562) และชำระให้เสร็จ สิ้นภายในเดือนมีนาคม 2570 - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราที่กำหนดในสัญญา	เครื่องจักร จำนวน 2 เครื่อง	532
250 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 23 กันยายน 2562)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 15.62 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือนที่ 15 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (เดือนพฤศจิกายน 2562) และชำระให้ เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2567 - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราที่กำหนดในสัญญา	ไม่มี หลักประกัน	94
300 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 25 กันยายน 2563)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 25 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือนมกราคม 2564 และชำระเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (เดือน กันยายน 2563) - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรดอกเบี้ย MLR ลบอัตราที่กำหนด ในสัญญา	ไม่มี หลักประกัน	100
136 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 4 มีนาคม 2564)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 11.33 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือน มิถุนายน 2564 และชำระเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้ง แรก (เดือนมีนาคม 2564) - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราที่กำหนดในสัญญา	ไม่มี หลักประกัน	34
150 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 22 เมษายน 2564)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 12.50 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือน สิงหาคม 2564 และชำระเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้ง แรก (เดือนเมษายน 2564) - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรดอกเบี้ย MLR ลบอัตราที่กำหนดในสัญญา	ไม่มี หลักประกัน	75

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วงเงินกู้ตามสัญญา	เงื่อนไขการจ่ายชำระ	หลักประกัน	เงินต้นคงเหลือ (ล้านบาท)
150 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 10 กันยายน 2564)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 11.54 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 และชำระเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี 6 เดือน นับจากเดือนที่เบิก เงินกู้ครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2565) - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราที่กำหนดในสัญญา	ไม่มี หลักประกัน	138
1,175 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 49 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือนที่ 27 นับ จากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (เดือนธันวาคม 2565) และชำระเสร็จสิ้น ภายใน 8 ปี - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราที่กำหนดในสัญญา	อยู่ระหว่าง จดจำนอง เครื่องจักร	1,175
1,100 ล้านบาท (สัญญาลงวันที่ 17 กันยายน 2564)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 45.83 ล้านบาท งวดแรกภายในเดือนที่ 27 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (เดือนธันวาคม 2565) และชำระเสร็จสิ้น ภายใน 8 ปี - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ นิติบุคคล 3 เดือน บวกอัตราที่กำหนดในสัญญา	อยู่ระหว่าง จดจำนอง เครื่องจักร	1,100
งบการเงินเฉพาะกิจการ			3,300
446,500 ล้านบาท เวียดนาม (ประมาณ 710 ล้าน บาท) (สัญญาลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565)	- ชำระเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ 12,224 ล้านบาทเวียดนาม (ประมาณ 19 ล้าน บาท) งวดแรกภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่เบิกถอนเงินกู้ครั้งแรก และชำระ เสร็จสิ้นภายใน 6 ปี - ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก ในอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนกองทุน VND + 1.75% ต่อปี	ไม่มี หลักประกัน	376
งบการเงินรวม			3,676

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา
2. ต้องจัดทำประกันภัยหลักทรัพย์ประกันที่จดจำนองตามกฎหมายเป็นประกันหนี้ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้กู้ไปจากธนาคาร และกำหนดให้ธนาคารเป็นผู้รับประกันภัยในกรณีธรรม์แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทจะเสียค่าเบี้ยประกันเองตลอดไป จนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จ

บริษัทมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนดที่ตกลงไว้กับสถาบันการเงินในปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 120.74 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	2565			2564		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม	995,248,001	1,632,094	996,880,095	902,441,433	2,108,830	904,550,263
บวก ปรับปรุงระหว่างปี	10,869,924	--	10,869,924	--	--	--
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	--	3,394,127	3,394,127	117,658,000	--	117,658,000
หัก ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า	--	--	--	(14,818,519)	--	(14,818,519)
หัก เงินจ่ายชำระระหว่างปี	(12,043,419)	(661,398)	(12,704,817)	(10,032,913)	(476,736)	(10,509,649)
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	994,074,506	4,364,823	998,439,329	995,248,001	1,632,094	996,880,095
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย ณ วันที่ 1 มกราคม	306,328,862	96,659	306,425,521	233,634,656	157,290	233,791,946
บวก ปรับปรุงระหว่างปี	7,421,930	--	7,421,930	--	--	--
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	--	280,492	280,492	74,571,904	--	74,571,904
หัก ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า	--	--	--	(1,599,277)	--	(1,599,277)
หัก ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี	(1,226,564)	(81,664)	(1,308,228)	(278,421)	(60,631)	(339,052)
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	312,524,228	295,487	312,819,715	306,328,862	96,659	306,425,521
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิ	681,550,278	4,069,336	685,619,614	688,919,139	1,535,435	690,454,574
หัก ส่วนที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(9,059,067)	(1,032,801)	(10,091,868)	(10,770,554)	(430,593)	(11,201,147)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	672,491,211	3,036,535	675,527,746	678,148,585	1,104,842	679,253,427

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2565			2564		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม	886,548,759	1,632,094	888,180,853	902,441,433	2,108,830	904,550,263
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	--	3,394,127	3,394,127	8,784,000	--	8,784,000
<u>หัก</u> ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า	--	--	--	(14,818,519)	--	(14,818,519)
<u>หัก</u> เงินจ่ายชำระระหว่างปี	(10,890,019)	(661,398)	(11,551,417)	(9,858,155)	(476,736)	(10,334,891)
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	875,658,740	4,364,823	880,023,563	886,548,759	1,632,094	888,180,853
ดอกเบี๋ยรอดตัดจ่าย ณ วันที่ 1 มกราคม	232,109,561	96,659	232,206,220	233,634,656	157,290	233,791,946
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี	--	280,492	280,492	177,845	--	177,845
<u>หัก</u> ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า	--	--	--	(1,599,277)	--	(1,599,277)
<u>หัก</u> ดอกเบี๋ยจ่ายระหว่างปี	(73,164)	(81,664)	(154,828)	(103,663)	(60,631)	(164,294)
ดอกเบี๋ยรอดตัดจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	232,036,397	295,487	232,331,884	232,109,561	96,659	232,206,220
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	643,622,343	4,069,336	647,691,679	654,439,198	1,535,435	655,974,633
<u>หัก</u> ส่วนที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(9,059,067)	(1,032,801)	(10,091,868)	(10,770,554)	(430,593)	(11,201,147)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	634,563,276	3,036,535	637,599,811	643,668,644	1,104,842	644,773,486

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2565 และ 2564 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,308,228	339,๑๒	1,548,88	1,6๑2,94

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียน

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินที่ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับบุคคลภายนอกต่อจากสัญญาเดิมที่หมดอายุดังนี้

โฉนดเลขที่	เนื้อที่	ระยะเวลาเช่า	อัตราค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท)
69315	5 ไร่ 96 ตารางวา	3 ปี (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566)	1.15

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินที่โครงการ นิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งออกแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดังนี้

แปลงหมายเลขที่	เนื้อที่	ระยะเวลาเช่า	ระยะเวลา	อัตราค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท)
12G-1 และ 12G-4	25 ไร่ 3 งาน 42.17 ตารางวา	30 ปี (16 มีนาคม 2554 ถึง 15 มีนาคม 2584)	ปีที่ 1-5 ปีที่ 6-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20 ปีที่ 21-25 ปีที่ 26-30	4.13 4.54 5.00 5.50 6.05 6.65
CP 27 (วันที่ 16 มีนาคม 2564 มี ประกาศ สนจ. 7/2564 เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า มีผลบังคับใช้ ปี 2564 - 2568)	1 ไร่ 1 งาน 19.63 ตารางวา	3 ปี (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2565)	ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3	0.21 0.23 0.23
		3 ปี (1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2568)	ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3	0.24 0.26 0.26
B5-2	6 ไร่ 2 งาน 76.53 ตารางวา	30 ปี (1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2586)	ปีที่ 1-30	1.18
			หมายเหตุ อัตราค่าเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศที่ผู้ให้เช่ากำหนด	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แปลงหมายเลขที่	เนื้อที่	ระยะเวลาเช่า	ระยะเวลา	อัตราค่าเช่าต่อปี (ล้านตองเวียดนาม)
12G-1/1, 12G-2, 12G-3 และ 12G-4/1 (วันที่ 16 มีนาคม 2564 มี ประกาศ สนจ. 7/2564 เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า มีผลบังคับใช้ปี 2564 - 2568)	48 ไร่ 2 งาน 85.83 ตารางวา	30 ปี (31 สิงหาคม 2563 ถึง 30 สิงหาคม 2593)	ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6-30	12.17 12.67 12.92 13.18 13.44 อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่า เดิมทุก ๆ 3 ปี

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทแห่งหนึ่งสำหรับจัดเก็บสินค้าตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเช่าเลขที่	ระยะเวลาเช่า	เริ่ม - สิ้นสุด	ระยะเวลา	อัตราค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท)
ITP8-4	2 ปี	1 มี.ค. 64 - 28 ก.พ. 66	ปีที่ 1 ปีที่ 2	2.40 2.64

บริษัทได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะ ดังนี้

สัญญาเช่าเลขที่	ระยะเวลาเช่า	เริ่ม - สิ้นสุด	อัตราค่าเช่าต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
L15 - 00722	5 ปี	20 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 68	39,728
FL22 - 000964	5 ปี	22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 70	30,680
FL22 - 001414	5 ปี	14 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 70	25,853

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทขอย้ายได้ทำสัญญาเช่าที่ดินรวมค่าบำรุงรักษาและบริหารจัดการ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Bau Bang Expansion กับบริษัทแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้

แปลง หมายเลขที่	สัญญาเช่า	เนื้อที่	ระยะเวลาเช่า	ระยะเวลา	อัตราค่าเช่าต่อปี (ล้านบาทเวียดนาม)
C-12B-CN	ที่ดิน	70,673 ตารางเมตร	45 ปี (1 มกราคม 2564 ถึง 26 เมษายน 2609)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทขอย้ายชำระค่าสิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าครบแล้ว	
	ค่าบำรุงรักษา และบริหาร จัดการ (เรียกเก็บเป็น รายเดือน)	70,673 ตารางเมตร	45 ปี (1 มกราคม 2564 ถึง 26 เมษายน 2609)	ปีที่ 1- 5 ปีที่ 6 - 10 ปีที่ 11 - 15 ปีที่ 16 - 20 ปีที่ 21 - 25 ปีที่ 26 - 30 ปีที่ 31 - 35 ปีที่ 36 - 40 ปีที่ 41 - 45	3,836.13 4,681.38 5,656.67 6,827.01 8,192.41 9,850.40 11,898.51 14,336.72 15,734.64

16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์		
มูลค่าหนี้สิน ณ วันที่ 1 มกราคม	79,921,979	78,999,601
บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,826,274	4,984,794
ต้นทุนดอกเบี้ย	785,711	773,817
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,872,333)	(4,836,233)
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม	81,661,631	79,921,979

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565 และ 2564 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ต้นทุนขาย	3,147,790	3,222,102
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	548,849	618,840
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,915,346	1,917,669
รวม	5,611,985	5,758,611

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.50 ต่อปี	ร้อยละ 1.50 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนพนักงาน	ร้อยละ 4.50 ต่อปี	ร้อยละ 4.50 ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	ร้อยละ 2.39 - 28.65 ต่อปี	ร้อยละ 2.39 - 28.65 ต่อปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
อัตราคิดลด		
ลดลงร้อยละ 0.50	58,289,744	57,133,631
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	(53,890,262)	(52,727,905)
อัตราการขึ้นเงินเดือน		
ลดลงร้อยละ 0.50	(53,207,665)	(52,352,696)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	59,208,184	57,694,474

17. ทูลสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทูลสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทูลสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทูลสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ บริษัทจัดสรรทูลสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

18. การจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทนกรรมการ

การประชุม	วัน/เดือน/ปี		การจ่ายเงินปันผล		จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	จ่ายเงินปันผล		กำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ (ล้านบาท)	กำหนด ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ครั้งละ (บาท)
	มีมติจ่าย	จ่าย เงินปันผล	เงินปันผล	ปี พ.ศ.		อัตราต่อหุ้น (บาท)	จำนวน เงินปันผล (ล้านบาท)		
สามัญผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 64	25 พ.ค. 64	ประจำปี	2563	440.00	0.40	176.00	4.90	10,000/ท่าน
คณะกรรมการ	11 ส.ค. 64	9 ก.ย. 64	ระหว่างกาล	2564	440.00	0.40	176.00	--	--
สามัญผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 65	20 พ.ค. 65	ประจำปี	2564	440.00	0.25	110.00	5.40	10,000/ท่าน
คณะกรรมการ	11 ส.ค. 65	9 ก.ย. 65	ระหว่างกาล	2565	440.00	0.38	167.20	--	--

19. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น	(120,514,891)	(96,619,577)	(120,514,891)	(96,619,577)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	6,920,789,154	6,844,167,079	6,920,789,154	6,844,167,079
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	52,335,397	55,677,144	52,335,397	55,677,144
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	528,806,693	465,342,277	521,718,705	465,300,080
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	307,442,942	310,306,956	302,648,853	306,206,460

20. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ดอกเบี้ยจ่าย	73,741,177	67,541,795	71,925,336	63,324,196
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,154,225	11,412,470	12,154,225	11,412,470
รวม	85,895,402	78,954,265	84,079,561	74,736,666

21. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564		2565		2564	
	สกุลเงินต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
สินทรัพย์								
ยูโร	--	--	0.104	3.89	--	--	0.104	3.89
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	7.412	254.19	10.209	338.46	3.159	108.33	7.830	259.58
เยนญี่ปุ่น	38.459	9.86	9.985	2.86	38.459	9.86	9.985	2.86
รวมสินทรัพย์		264.05		345.21		118.19		266.33
หนี้สิน								
- ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี								
ยูโร	1.105	41.11	2.255	86.34	1.105	41.11	2.255	86.34
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	5.918	205.56	5.195	174.51	5.918	205.56	5.195	174.51
เยนญี่ปุ่น	14.873	3.93	13.904	4.09	14.873	3.93	13.904	4.09
ปอนด์สเตอร์ลิง	0.004	0.16	0.002	0.08	0.004	0.16	0.002	0.08
รวมหนี้สิน		250.76		265.02		250.76		265.02

21.2 บริษัทที่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาท โดยสรุปดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	สกุลเงินต่างประเทศ	มูลค่ายุติธรรม		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ	กำหนดวันส่งมอบ
		ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	บาท		
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ					
ยูโร	0.222	0.237	8.18	1.0506 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อยูโร	มกราคม 2566

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	สกุลเงิน ต่างประเทศ	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ	กำหนด วันส่งมอบ
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3.487	119.51	37.6100 บาท	มกราคม 2566
			35.4600 - 37.4100 บาท	กุมภาพันธ์ 2566
			34.7642 - 35.2500 บาท	มีนาคม 2566
			36.4301 - 37.0200 บาท	พฤษภาคม 2566
			ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	สกุลเงิน ต่างประเทศ	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ	กำหนด วันส่งมอบ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2.000	72.21	34.5976 - 34.6476 บาท	มกราคม 2566
			ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
เงินญี่ปุ่น	506.245	132.77	0.2640 - 0.2661 บาท	มีนาคม 2566
			0.2617 - 0.2668 บาท	เมษายน 2566
			0.2608 - 0.2652 บาท	พฤษภาคม 2566
			0.2608 - 0.2668 บาท	มิถุนายน 2566
			0.2638 บาท	กรกฎาคม 2566
			ต่อเงินญี่ปุ่น	
รวม		204.98		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	สกุลเงิน ต่างประเทศ	มูลค่ายุติธรรม		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ	กำหนด วันส่งมอบ
		ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	บาท		
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ ยูโร	21.310	24.23	809.13	1.2069 - 1.2109 1.2146 1.1862 - 1.2151 1.1906 - 1.1953 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อยูโร	มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	สกุลเงิน ต่างประเทศ	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ	กำหนด วันส่งมอบ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	42.855	1,427.24	32.2570 - 32.9020 บาท 32.7260 - 33.4830 บาท 32.3670 - 33.7621 บาท 33.2280 - 33.9650 บาท 32.7470 - 33.5820 บาท 33.4490 - 33.9900 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565
เงินญี่ปุ่น	483.227	140.57	0.2985 - 0.3051 บาท 0.3025 - 0.3064 บาท 0.2985 - 0.3055 บาท 0.3025 - 0.3050 บาท 0.2983 - 0.3003 บาท ต่อเงินญี่ปุ่น	มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565 มิถุนายน 2565
รวม		1,567.81		

22. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวน 15 บัตร ตามรายละเอียดดังนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่ (ลงวันที่)	2.วันที่เริ่มใช้สิทธิใน บัตรส่งเสริม	3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	4. วันที่ครบกำหนดตาม ข้อ 5.1 และ 5.2
1459/2538 วันที่ 10 ก.ค. 2538	1 พ.ค. 38	ผลิต BOPP FILM และ CPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	30 เม.ย. 46
1048(1)/2545 วันที่ 22 ม.ค. 2545	23 พ.ค. 46	ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	22 พ.ค. 54
1674(2)/2548 วันที่ 29 ก.ค. 2548	1 เม.ย. 49	ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	31 มี.ค. 57
1804(2)/2552 วันที่ 14 ต.ค. 2552	2 ก.พ. 53	การชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ หรือ ANODIZE (SURFACE TREATMENT)	1 ก.พ. 61
1919(2)/2553 วันที่ 27 ต.ค. 2553	16 มี.ค. 54	ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	15 มี.ค.62
1291(2)/2554 วันที่ 11 มี.ค. 2554	26 เม.ย. 55	ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	25 เม.ย. 63
1008(2)/2555 วันที่ 12 ม.ค. 2555	26 เม.ย. 56	ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	25 เม.ย. 64
1358(2)/2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555	26 พ.ย. 56	ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	25 พ.ย. 64
2897(2)/2555 วันที่ 18 ธ.ค. 2555	24 ต.ค. 57	ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	23 ต.ค. 65
1649(2)/2556 วันที่ 16 พ.ค. 2556	24 ธ.ค. 58	ผลิต CPP และ LLDPE FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก	23 ธ.ค. 66
1372(2)/2557 วันที่ 25 มี.ค. 2557	1 ก.ค. 57	การชุบหรือเคลือบผิวหรือ ANODIZE	30 มี.ย. 65
2368(2)/2557 วันที่ 29 ต.ค. 2557	3 มี.ค. 58	การชุบหรือเคลือบผิวหรือ ANODIZE	2 มี.ค. 66
58-1874-0-00-1-0 วันที่ 8 ก.ค. 2558	15 ต.ค. 58	การชุบหรือเคลือบผิวหรือ ANODIZE	14 ต.ค.66
61-0320-1-18-1-0 วันที่ 21 มี.ค. 2561	25 มี.ย. 62	ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น	24 มี.ย. 68
65-0587-1-00-1-0 วันที่ 25 พ.ค. 2565	28 พ.ย. 65	ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่น้อยกว่า 3 ชั้น (ฟิล์ม) ที่ขึ้นรูปแบบ CO - EXTRUSION	27 พ.ย. 71

5	<p>สิทธิประโยชน์สำคัญที่บริษัทได้รับ</p> <p>5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้</p> <p>5.1.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นเวลา 8 ปี โดยบัตรส่งเสริมเลขที่ 2897(2)/2555, 1649(2)/2556, 1372(2)/2557, 2368(2)/2557 และ 58-1874-0-00-1-0 มีการจำกัดวงเงินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 843 ล้านบาท, 420 ล้านบาท, 97 ล้านบาท, 230 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท ตามลำดับ</p> <p>5.1.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นเวลา 6 ปี โดยบัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0320-1-18-1-0 และ 65-0587-1-00-1-0 มีการจำกัดวงเงินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 845 ล้านบาท และ 1,103 ล้านบาท ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม</p> <p>5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในแต่ละบัตร</p> <p>5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรากำหนดนับจากพื้นที่กำหนดเวลา ข้อ 5.1 สำหรับบัตรส่งเสริมเลขที่ 1804(2)/2552, 1919(2)/2553, 1291(2)/2554, 1008(2)/2555 และ 1358(2)/2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี</p> <p>5.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก เป็นระยะเวลา 5 ปี</p> <p>5.5 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 5.1 ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้</p>
---	---

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน โดยเคร่งครัด

บริษัทมียอดขายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับปี 2565 และ 2564 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

23. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัท คำนวณจากกำไรทางบัญชีปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ และผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแล้วยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทคำนวณภาษีเงินได้ในปี 2565 และ 2564 อัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ บริษัทคำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22)

บริษัทไม่มีภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในปี 2565 และ 2564

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ คำนวณ โดยใช้อัตราตามกฎหมายของต่างประเทศ

บริษัทไม่มีสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ต้องรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนื่องจากบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นส่วนใหญ่

24. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า

24.1 บริษัทมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนังสือค้ำประกันของ ธนาคารพาณิชย์ (บาท)	65.74	43.42	65.74	43.42
เลตเตอร์ออฟเครดิต ยูโร	4.39	39.03	4.39	39.03
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1.79	1.04	1.79	1.04

บริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อซื้อเครื่องจักร มูลค่า 569,160 ยูโร และได้จ่ายเงินมัดจำเพื่อค้ำประกันการทำสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 671,153.47 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (บริษัทบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม)

บริษัทได้มีการทำสัญญากับสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สัญญาวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	200	200
สัญญาวงเงินกู้ยืมระยะสั้น	690	740
วงเงินร่วมเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาทรัสต์รีซีทส์	4,950	4,270

24.2 สัญญาซื้อเครื่องจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อเครื่องจักรซึ่งบันทึกเป็นสินทรัพย์แล้ว ดังนี้

วันที่ทำสัญญา	สกุลเงิน	หน่วย : ล้านบาท		
		มูลค่าเครื่องจักร	บันทึกเป็นสินทรัพย์แล้ว	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
มิถุนายน 2565	ดองเวียดนาม	4,616.87	3,693.50	80
พฤศจิกายน 2565	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1.53	0.87	56.86
มีนาคม 2565	ดองเวียดนาม	12,881.15	9,721.07	75.47
มกราคม 2565	ยูโร	0.26	0.02	10
ธันวาคม 2564	ยูโร	0.63	0.06	10

24.3 สัญญาก่อสร้างอาคารโรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม Bau Bang Expansion มูลค่า 149,449 ล้านบาทดองเวียดนาม หรือประมาณ 218 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้ชำระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างแล้วจำนวน 106,850 ล้านบาทดองเวียดนาม หรือประมาณ 162 ล้านบาท (คิดเป็น 71.50% ของมูลค่าตามสัญญา)

25. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของความสัมพันธ์	
1. บริษัทย่อย	คู่มือหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8	
2. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)		คู่มือหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
บริษัท ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด		มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ข้าวยูไนเต็ด จำกัด	มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญในงบการเงิน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย		
ลูกหนี้อื่น	374,980	--

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง		
บริษัทย่อย		
ขอยกมาคืนปี	--	--
บวก ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	--	128,471,572
หัก รับชำระระหว่างปี	--	(128,471,572)
ขอยกไปปลายปี	--	--
ดอกเบี้ยค้างรับ	--	--

(หน่วย : บาท)

รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	--	--	1,553,32	--
(รายได้อื่นเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน)				
รายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)				
บริษัทย่อย	--	--	--	268,473
(อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกัน)				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,340,242	1,570,456	1,340,242	1,570,456
(ราคาเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกัน)				

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2565			2564		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
รายได้จากการขาย	4,112.15	4,949.51	9,061.66	4,255.15	5,079.58	9,334.73
ต้นทุนขาย	(3,917.25)	(4,462.88)	(8,380.13)	(3,846.52)	(4,318.67)	(8,165.19)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(78.73)	(300.84)	(379.57)	(75.17)	(262.01)	(337.18)
กำไรจำแนกตามส่วนงาน	116.17	185.79	301.96	333.46	498.90	832.36
กำไรสำหรับปี			23.72			417.46
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			9,212.76			6,479.76

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำงาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสมทบให้พนักงาน ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีจำนวน 6.25 ล้านบาท และ 5.85 ล้านบาท ตามลำดับ

28. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

28.1 นโยบายการบัญชี

- นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

28.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท
- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ แล้วเพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

28.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

28.4 การป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่วน เพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

28.5 การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	--	914,504	--	914,504
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	--	--	159,480,400	159,480,400
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	--	10,852,767	--	10,852,767
				หน่วย : บาท
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	--	14,181,168	--	14,181,168
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	--	--	117,764,000	117,764,000
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	--	50,605,039	--	50,605,039

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.73 : 1	1.12 : 1	1.75 : 1	1.14 : 1

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ภายหลักรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน มีรายละเอียดดังนี้

1) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำใหม่

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ	กำหนดวันส่งมอบ
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.578	32.8100 - 33.0600 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เมษายน 2566
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 14.50	32.7296 - 34.3229 บาท 32.9650 - 33.7250 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566
เยนญี่ปุ่น 140.00	0.2648 - 0.2668 บาท 0.2585 - 0.2596 บาท ต่อเยนญี่ปุ่น	กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566

2) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องจากสัญญาเดิม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบ	กำหนดวันส่งมอบ
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ ยูโร 0.222	1.0664 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อยูโร	เมษายน 2566
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6.00	32.9231 บาท 33.0580 - 33.7153 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566

31. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใหม่ในงบการเงินรวมปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม	จำนวนเงิน (บาท)	
	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่รายงานไว้เดิม
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,218,506,849	1,218,895,893
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	253,592,185	253,203,141

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม	จำนวนเงิน (บาท)	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่รายงานไว้เดิม
งบกระแสเงินสด		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(385,018,373)	(385,407,417)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	(180,616,574)	(180,227,530)

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566